

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ



การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของบุคลิกภาพของแพทย์
 เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ และเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพ
 ของแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพในค่านต่าง ๆ ตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ แพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณ
 วุฒิต่างคานแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 90 คน ประ
 กอบด้วยแพทย์ 30 คน เกสัชกร 30 คน ทันตแพทย์ 30 คน การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยวัด
 ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้แบบประเมินผลการประกอบอาชีพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
 เอง มีข้อความจำนวน 18 ข้อความ แต่ละข้อความได้ผ่านการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิต่าง
 คานแพทย์ เกสัชกร และทันตแพทย์จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ท่าน จากผู้ทรงคุณวุฒิต่าง 7 ท่านจาก
 การนำแบบประเมินผลการประกอบอาชีพไปใช้กับแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์อาวุโส เพื่อให้
 ประเมินผลงานของผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา เพื่อนผู้ร่วมงานจำนวน 30 คน นำคะแนนมาคำนวณ
 หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงภายในโดยวิธีสุตรคูเคอร์ ริชาร์ดสันสูตร 20 ปรากฏค่าสัมประ
 สิทธิ์ความเที่ยงภายในเป็น .95 การวัดบุคลิกภาพของแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประ
 ความสำเร็จในงานอาชีพ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสำรวจบุคลิกภาพแคลิฟอร์เนีย โซโคลอจิกัล
 อินเวนทอรี ของแฮร์สัน จี กพี ฉบับภาษาไทย ซึ่งแปลโดยจันทร์พร หะรินสุตและคณะ แบบ
 สำรวจมีจำนวนข้อความ 249 ข้อความ วัดบุคลิกภาพ 16 คาน จากการคำนวณหาค่าสัมประ
 สิทธิ์แห่งความเที่ยงภายใน เมื่อนำแบบสำรวจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวน 90 คน
 โดยวิธีสุตรคูเคอร์ ริชาร์ดสัน สูตร 21 ได้ค่าสัมประสิทธิ์ แห่งความเที่ยงภายในแต่ละลักษณะ
 บุคลิกภาพ มีค่าระหว่าง .16 ถึง .64 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความ
 แปรปรวนแบบ 1 ตัว ประกอบคืออาชีพ และทดสอบตัวประกอบที่มีนัยสำคัญด้วยวิธีของนิว-
 แมนคูล

ขอคนพบ

1. แพทย์ เภสัชกร และทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพมีบุคลิกภาพรวมต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05
2. แพทย์ ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพมีบุคลิกภาพด้านความมีอำนาจเหนือผู้อื่น ด้านความสามารถที่จะบรรลุถึงสถานภาพ ด้านการเข้าสังคม และด้านการยอมรับตนเอง สูงกว่า เภสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01
3. ทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพมีบุคลิกภาพด้านความมีลักษณะหญิงสูงกว่า แพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพที่ระดับ .01 และมีบุคลิกภาพด้านการเข้าสังคม และความสามารถที่จะบรรลุถึงสถานภาพ สูงกว่าเภสัชกรที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพที่ระดับ .05

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยได้ขอคนพบที่ยอมรับสมมุติฐานและปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยที่วางไว้ ขอคนพบที่ยอมรับสมมุติฐานคือ

บุคลิกภาพทั่วไปของแพทย์ เภสัชกร และทันตแพทย์ไม่แตกต่างกัน

ขอคนพบที่ปฏิเสธสมมุติฐาน คือ

แพทย์ เภสัชกรและทันตแพทย์ ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพมีบุคลิกภาพบางลักษณะแตกต่างกัน

แพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพมีบุคลิกภาพในด้านความมีอำนาจเหนือผู้อื่น ซึ่งหมายถึงมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการชักจูงผู้อื่น เป็นตัวของตัวเองและมีลักษณะเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพในการเข้าสังคม ซึ่งหมายถึงมีส่วนร่วม

ในสังคม ขอบการแข่งขัน มีความคิดฉับไวและเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ ผลการวิจัยนี้คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของละออพงษ์พานิช¹ และอบอวล หกสุวรรณ² ที่พบว่าแพทย์ชายมีความต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่น มีบุคลิกภาพในค่านกลาสังคม ซึ่งหมายถึงชอบพบปะคน ชอบเสี่ยงภัย เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ มีบุคลิกภาพด้านความมีลักษณะหญิง ซึ่งหมายถึงมีความสนใจแบบผู้หญิง อดทนชอบช่วยเหลือผู้อื่น อ่อนโยน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเกรงกลัวต่อบาปมากกว่าแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ

เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพในด้านความมีลักษณะหญิง ความแตกต่างของบุคลิกภาพด้านนี้ มีได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาชีพอย่างเคียว แต่อาจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ผู้วิจัยมิได้ควบคุมคือ เพศ เมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากรคือ แพทย์ชาย 27 คน แพทย์หญิง 3 คน เกสัชกร 17 คน เกสัชกรหญิง 13 คน ทันตแพทย์ชาย 18 คน ทันตแพทย์หญิง 12 คน จะเห็นว่าแพทย์หญิงมีจำนวนน้อยกว่า เกสัชกรหญิงและทันตแพทย์หญิง ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บุคลิกภาพด้านนี้แตกต่างกัน สำหรับความแตกต่างของบุคลิกภาพของแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพในด้านการเข้าสังคมและการมีอำนาจเหนือผู้อื่น อาจมีอิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อมและตำแหน่งหน้าที่การงาน กล่าวคือตัวอย่างประชากรแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพส่วนใหญ่ มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าแผนก ซึ่ง

¹ละออ พงษ์พานิช, เรื่อง เคมี.

²อบอวล หกสุวรรณ, เรื่อง เคมี.

ผู้วิจัยคิดว่าอาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้แพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพมีบุคลิกภาพในด้าน การมีอำนาจเหนือผู้อื่น และการเข้าสังคมแตกต่างจากเกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ

สำหรับลักษณะบุคลิกภาพของแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จ ในอาชีพที่ไม่ต่างกันมี 11 ด้าน ได้แก่ การวางตัวในสังคม ความรู้สึกว่าตนเองมีความ เป็นอยู่ดี ความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง ความอดทน การสร้างความประทับใจให้ ผู้อื่น ลักษณะที่พบในคนส่วนมาก สมมุติชนลที่เกิดจากการทำตามผู้อื่น สมมุติชนลที่เกิดจาก ความเป็นตัวของตัวเอง ประสิทธิภาพทางสมองและความยืดหยุ่นได้

ขอเสนอแนะ

1. เนื่องจากผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า แพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงาน อาชีพมีบุคลิกภาพ รวมสูงกว่าเกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ ดังนั้นถ้า จะมีการวิจัยเรื่องนี้ต่อไป ควรจะได้ทำการศึกษามุมมองของแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ โดยใช้แบบวัดบุคลิกภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบสำรวจ แคลิฟอร์เนีย ไชโคลอคจิกัล อินเวนทอรี จะทำให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
2. ควรจะได้มีการศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพระหว่างแพทย์ เกสัชกรและทันต- แพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
3. ควรจะได้มีการศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพระหว่างแพทย์ เกสัชกรและทันต- แพทย์ โดยทั่วไปกับแพทย์ เกสัชกรและทันตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ
4. ควรจะได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความสำเร็จในการ ประกอบอาชีพ เพื่อจะได้ทราบขนาดของ ความสัมพันธ์ว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร และ จะให้บุคลิกภาพเป็นตัวทำนายความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้หรือไม่